



ประกาศสำนักงาน ป.ง.

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ. และ อ.ก.พ. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กำหนด เพื่อเสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ สามารถขอดูรายละเอียดเค้าโครงเรื่องของผลงาน สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ปฏิบัติ และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน ได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม และเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ กรณีมีผู้ทักท้วง หากตรวจสอบพบว่าข้อทักท้วงมีมูล จะดำเนินการตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษ ผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคลต่อไป แต่ถ้าตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต ผู้ทักท้วงจะถูกดำเนินการตามแต่จะเห็นสมควร

แนวทางการดำเนินการ

๑. การส่งผลงาน

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเอกสารผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๖ ชุด ถึงส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ในวันและเวลาราชการ ภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ประสงค์จะขอรับการประเมินผลงาน

๒. รูปแบบการเสนอผลงาน

เป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และการขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ ทั้งนี้ การจัดทำผลงานสามารถแยกผลงานเล่มละหนึ่งเรื่อง หรือรวมหลายเรื่องอยู่ในเล่มเดียวกันได้ หากมีการรวมผลงานเป็นเล่มเดียวกันต้องจัดทำคำนำในภาพรวมของผลงานแต่ละเรื่องที่น่านำมา รวมเล่ม และมีสารบัญที่ระบุจำแนกให้ชัดเจนว่าแต่ละเรื่องอยู่ในหน้าใด และมีหัวข้อย่ออยู่ในหน้าใด และให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK

๓. การแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินผลงาน

เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ได้พิจารณาว่าผลงานนั้นผ่านการประเมินแล้ว ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม จะดำเนินการสรุปผลการพิจารณาพร้อมทั้งเหตุผลที่ผ่านการประเมิน เพื่อเสนอเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไม่ก่อนวันที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งสามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันทีโดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

พันตำรวจเอก



(สีหนาท ประยูรรัตน์)

ที่ปรึกษาประจำสำนักงานฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗/ เมษายน ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล	ตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการ คัดเลือก	ชื่อผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน/ ระยะเวลาที่ดำเนินการ	สัดส่วนผลงาน
๑.	นายวรเศรษฐ์ สุรพนานนท์ชัย นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ส่วนสืบสวนสอบสวนทางการเงิน กองข่าวกรองทางการเงิน	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๒๙ ส่วนวิเคราะห์ธุรกรรม ทางการเงิน กองข่าวกรองทางการเงิน	๑. การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเสนอคณะกรรมการธุรกรรม พิจารณามอบหมายตรวจสอบธุรกรรม และทรัพย์สินการวิเคราะห์ธุรกรรม ทางการเงินเครือข่ายยาเสพติด และ การเตรียมสืบพยานในคดีอาญา ความผิดมูลฐาน ยาเสพติดและฟอกเงิน รายนายวิชัน งามแดง และนายพิชิต งามแดง กับพวก ๒. การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน บุคคลที่มีพฤติกรรมการณ์เกี่ยวข้องกับ กับการก่อการร้าย เพื่อดำเนินการเป็น บุคคลที่ถูกกำหนด รายนายอัชรัน อาแวบือซา และการขยายผลการ ดำเนินการไปยังบุคคลที่มีพฤติการณ์ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ ร้าย และการดำเนินคดีอาญาตาม มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓. การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน บุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับ ก่อการร้าย เพื่อดำเนินการเป็นบุคคล ที่ถูกกำหนด รายนายชัมชูดิง บาหม	- ตัวเอง ร้อยละ ๘๐ - นายกมลสิทธิ์ วงศ์บุตรน้อย ร้อยละ ๒๐ - ตัวเอง ร้อยละ ๘๐ - นายภัทระ หลักทอง ร้อยละ ๑๐ - นางสาวสุภวรรณ คนเที่ยง ร้อยละ ๕ - นายราชัญสมิทธิ์ เวกอรรถ ร้อยละ ๕ - ตัวเอง ร้อยละ ๘๐ - นายภัทระ หลักทอง ร้อยละ ๑๐ - นางสาวสุภวรรณ คนเที่ยง ร้อยละ ๕ - นายราชัญสมิทธิ์ เวกอรรถ ร้อยละ ๕



ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล	ตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการ คัดเลือก	ชื่อผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน/ ระยะเวลาที่ดำเนินการ	สัดส่วนผลงาน
๒.	นางสาวพัชรียา เหมวิรุฬห์ นิติกรชำนาญการ ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๓ กองคดี ๓	นักสืบสวนสอบสวน ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๓ ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๓ กองคดี ๓	๑. การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน รายคดีนายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก ๒. การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน รายคดีนายประวิทย์ สุบรรณ กับพวก ๓. การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน รายคดี นายอารีฟ ยี่เจ๊ะสะมะ กับพวก	- ตัวเอง ร้อยละ ๑๐๐ - ตัวเอง ร้อยละ ๑๐๐ - ตัวเอง ร้อยละ ๑๐๐

